

Đi khám phụ khoa nữ có biết còn trinh không

Khám phụ khoa có bị mất trinh không hoặc Thăm khám phụ khoa có ảnh hưởng đến màng trinh hay không là câu hỏi được không ít phái đẹp quan tâm khảo sát. Việc quan sát và bảo vệ sức khỏe chị em là 1 phần quan trọng của chăm sóc y tế, tuy nhiên, còn tồn tại không ít hiểu lầm cũng như quan điểm xoay quanh quá trình kiểm tra phụ khoa và nguy hiểm của nó đối với trinh tiết của chị em phụ nữ.

Trước khi quyết định làm bất kỳ kiểm tra nào, đặc biệt là đối với một số nữ trẻ và chưa lấy vợ, không ít người phụ nữ có khả năng có cảm giác áp đặt cùng với e ngại về vấn đề mất trinh. Việc đó thường gây nên một số thắc mắc không cấp thiết cùng với thậm chí khiến cho việc phục vụ sức khỏe trở thành khó khăn hơn. Hãy cùng nghiên cứu cùng với gây sáng tỏ thắc mắc này, để chúng ta có thể tiếp cận chủ đề một giải pháp kiến thức cũng như nhận thức hơn, tạo cơ hội cho quá trình thông tin chính xác cùng với thư giãn trong quá trình phục vụ y học.

Gói khám phụ khoa

9 HẠNG MỤC

- ★ Xét nghiệm khí hư
- ★ Soi âm đạo
- ★ Test HPV
- ★ Xét nghiệm nước tiểu
- ★ Kiểm tra lậu cầu khuẩn
- ★ Kiểm tra vi khuẩn nấm
- ★ Phát hiện thai sớm
- ★ Kiểm tra đường huyết
- ★ Khám lâm sàng

Chỉ còn: 280K

BÁC SĨ TƯ VẤN

0367.402.884

Chỉ 280K

-30% PHÍ TRỊ LIỆU

-30% PHÍ TIẾU PHẪU

Thăm khám phụ khoa được thực hiện như nào?

- Thăm khám ở ngoài: bác sĩ sẽ xét nghiệm trực quan âm hộ và "cô bé" của bạn.

- Xét nghiệm với tay: bác sĩ sẽ đặt 1 hay hai ngón tay đăng nhập phía bên trong "cô bé" cùng với sử dụng tay kia ấn nhẹ xuống cơ sở mà họ có nguy cơ cảm nhận được từ ở ngoài. Họ sẽ cảm thấy được kích cỡ cùng với hình dạng của một số cơ quan hoặc Nếu bất kỳ khu vực nào mắc mềm hay to ra.

- Thăm khám mở vạt: 1 thiết bị hình mỏ vịt được gọi là mỏ vịt sẽ được đút vào âm đạo. Sau đó, mỏ vịt được mở để làm cho rộng cũng như lan rộng thành âm đạo để có nguy cơ đơn giản trông thấy "cô bé" và cổ dạ con hơn.

- Kiểm tra cổ dạ con: chuyên gia lấy mẫu tế bào từ cổ tử cung. Một mẫu chất lỏng cũng có nguy cơ được dùng từ âm hộ để thăm khám nhiễm trùng. Kiểm tra này xác định kiểm những tế bào tiền ung thư trên cổ dạ con. Xét nghiệm Pap không phải khi nào cũng được làm trong lúc khám bệnh phụ khoa.

- Khám trực tràng: giúp cho nhận thấy bất kỳ u bướu hay thất thường nào không giống.

Phái đẹp chưa đã từng "yêu" tình dục sẽ được khám như thế nào?

Khi có một số triệu chứng không bình thường phụ nữ nên khảo sát cùng với chọn lựa các bệnh viện hay phòng khám chuyên về sản phụ khoa uy tín để được giải đáp cũng như kiểm tra sớm.

Khám lâm sàng: lúc khám bệnh phụ khoa, chuyên gia sẽ hỏi tình trạng hôn nhân gia đình, tiền sử bệnh lý, dấu hiệu bệnh lý khiến người bị bệnh nhận thấy khó chịu và cần phải đi khám bác sĩ.

Với phụ nữ chưa đã từng "làm chuyện ấy" tình dục, chuyên gia chỉ thực hiện khám bệnh phụ khoa ở phía bên ngoài vùng kín như thăm khám ổ bụng, khung xương chậu.

Đối với bộ phận sinh dục bên ngoài: thăm khám chỗ mu, ở ngoài "cô bé" như môi rất lớn, môi bé, âm vật, tuyến bartholin... Với mắt thường để nhận định. Nếu mà tại một số cơ thể đã từng có giao hợp tình dục thì khi kiểm tra lâm sàng bác sĩ có thể can thiệp với mỏ vịt để có thể xem xét ở trong âm hộ cũng như cổ tử cung. Nhưng khi bệnh nhân là chị em chưa bao giờ "làm chuyện ấy" tình dục, chuyên gia đặc biệt không có những thao tác can thiệp sâu phía trong vùng kín cần màng trinh sẽ không bị nguy hiểm.

Khi thăm khám và qua những kết quả xét nghiệm, Nếu như nhận thấy các dấu hiệu nhận biết thất thường mà nhất thiết kiểm tra bằng các can thiệp sâu đăng nhập ở trong "cô bé" mới có thể phỏng đoán chuẩn xác như nội soi cổ dạ con, sinh thiết cổ tử cung, siêu âm đầu dò... thì chuyên gia cũng vẫn trao đổi trước với bệnh nhân về hình thức tiến hành cũng như mục đích của kiểm tra đó. Nếu bệnh nhân cho phép để can thiệp sâu cũng như đồng ý việc có thể dẫn tới rách màng trinh thì bác sĩ chuyên khoa mới thực hiện xét nghiệm để xác định bệnh.

Để chăm sóc tốt sức khỏe, nữ chưa đã giao hợp cũng có thể nảy sinh những bệnh về phụ khoa tác động đến sức khỏe có con. Tốt hơn hết cần khám phụ khoa định kỳ 6 tháng-1 năm/lần, tránh để tiếp diễn tai biến nguy hại.

Khám phụ khoa có nguy hiểm tới màng trinh hay không

Thăm khám phụ khoa vĩnh viễn không tác động đến màng trinh, không gây rách màng trinh nếu mà bác sĩ chuyên khoa có phương pháp thăm khám phù hợp. Trước hi xét nghiệm bác sĩ chuyên khoa sẽ hỏi người bị bệnh đã "làm chuyện ấy" tình dục hay chưa Do đó mà có cách hợp lý.

Nếu mà chưa "làm chuyện ấy", thay thế vì thăm khám bằng tay qua ngả âm đạo, để định vị có phì đại, u nang... không, thì bác sĩ sẽ chuyển sang qua thăm khám đường trực tràng với các đối tác. Việc siêu âm đầu dò qua cửa "cô bé" cũng được thay với siêu âm bụng. Để định vị tác nhân dẫn đến dịch tiết âm đạo thất thường thay thế bởi vì lấy mỏ vịt chuyên gia sẽ từ lấy mẫu huyết trắng bằng tăm bông không làm cho nguy hiểm màng trinh. Mọi thao tác được làm từ từ, mau chóng, không đau đớn không dễ chịu, không chi phối đến "cái ngàn vàng" của người nữ.

Khám phụ khoa có biết còn trinh hoặc đã mất không?

Trở lại đối với bản khoăn, khám phụ khoa có biết mất trinh hay không? Một số chuyên gia thuộc phòng khám đa khoa Hưng Thịnh cho thấy, màng trinh là một lớp màng vô cùng mỏng Vì thế chỉ đối với những chi phối thẳng truy cập âm đạo thì chị em phụ nữ đã từng có khả năng bị rách màng trinh. Lúc thực hiện thăm khám vùng kín, bác sĩ chuyên khoa có nguy cơ biết ngay được là chị em vẫn đang trinh hoặc từng mất.

Tuy vậy, chị em cũng cần cung cấp thẳng thắn, trung thực đối với chuyên gia do những địa chỉ y tế sẽ có vai trò bảo mật hiểu biết tuyệt đối của nữ. Việc trực tiếp thẳng cung cấp sẽ giúp quá trình kiểm tra được xảy ra chính xác và mau chóng hơn, Mặt khác xóa bỏ mọi mối nguy hiểm cho sức khỏe vùng kín của phái đẹp.

Còn nữa, thăm khám phụ khoa có mắc rách màng trinh hay không? Hiện nay, ở hầu hết một số phòng khám chuyên khoa, bệnh viện công lập, phòng khám đa khoa tại Hà Nội đều dùng các phương pháp thăm khám phụ khoa khác biệt nhau cho những chị em đã từng quan hệ cùng với chưa "yêu" tình dục. Vì vậy, nữ giới đừng ngần ngại hoặc lo sợ việc khám phụ khoa sẽ gây ra chi phối đến màng trinh hoặc làm rách màng trinh, bởi vì đây là điều hoàn toàn chưa thể.

Nữ cần phải tiến hành khám phụ khoa từ 4 – 6 tháng/1 lần. Đây cũng không cần phải là phương thức thăm khám quá phức tạp, không gây cảm giác đau, không khiến rách màng trinh

Với một số phái đẹp chưa từng "làm chuyện ấy". Do đó, nữ giới tránh do một số ánh mắt dị nghị của tất cả người cận kề mà lo là với sức khỏe của chính bản thân mình.

Bài đọc thêm:

[phòng khám đa khoa nào tốt ở hà nội](#)

[phòng khám đa khoa hưng thịnh có tốt không](#)

[phòng khám phụ khoa tốt ở hà nội](#)

[chi phí khám phụ khoa](#)

[tu van phu khoa](#)

[khám phụ khoa nữ](#)

[vá màng trinh mất bao nhiêu tiền](#)

[điều trị viêm lộ tuyến ở đâu tốt nhất](#)

[phá thai giá bao nhiêu](#)

[phá thai ở đâu an toàn nhất hà nội](#)

[phá thai an toàn nhất](#)

[nên khám nam khoa ở đâu](#)

[bác sĩ tư vấn nam khoa](#)

[chi phí khám nam khoa](#)

[dương vật mọc mụn](#)

[chi phí cat bao quy đầu](#)

[cat bao quy đầu ở hà nội](#)

[viêm bao quy đầu chữa ở đâu](#)

[đau tinh hoàn nên đi khám ở đâu](#)

[chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu](#)

[cách trị bệnh xuất tinh sớm](#)

[khám bệnh yếu sinh lý ở đâu](#)

[cách chữa yếu sinh lý ở nam giới](#)

[khám hiếm muộn ở đâu](#)

[chữa bệnh trĩ ở đâu tốt nhất hà nội](#)

[chữa bệnh trĩ mất bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh trĩ nội](#)

[đi ngoài ra máu khám ở đâu](#)

[chữa bệnh lậu mất bao nhiêu tiền](#)

[khám bệnh lậu ở đâu](#)

[bệnh lậu và cách chữa trị](#)

[khám sùi mào gà](#)

[giá xét nghiệm sùi mào gà](#)

[chữa bệnh sùi mào gà](#)

[bệnh sùi mào gà ở nữ và cách chữa trị](#)

[benh sui mao ga o nam gioi](#)

[xét nghiệm giang mai hết bao nhiêu tiền](#)

[chữa bệnh giang mai ở đâu](#)

[cách chữa bệnh giang mai ở nam giới](#)

[bảng giá xét nghiệm bệnh xã hội](#)

[khám bệnh xã hội ở đâu uy tín](#)

[bệnh viện tri hôi nách](#)

[phẫu thuật tri hôi nách hết bao nhiêu tiền](#)

[chữa hôi nách](#)

Cần đi khám phụ khoa ở đâu tốt?

Để thăm khám phụ khoa có được kết trái chính xác, không dẫn đến hại đến khu vực kín của nữ, thì vấn đề định vị địa chỉ làm kiểm tra là rất cấp thiết. Thăm khám tại những phòng khám chuyên khoa không đảm bảo, một số phòng khám "chui" khiến rất nhiều nữ "tiền mất tật mang", trong lúc những phòng khám đa khoa tin cậy dài sẽ đem đến một số dịch vụ kiểm tra an toàn, chính xác cũng như hữu hiệu.

Thế nên đi khám bệnh phụ khoa ở đâu tốt? 380 Xã Đàn Đống Đa Hà Nội tự hào là phòng khám đạt quy chuẩn tin cậy quốc tế ở Hà Nội, chắc hẳn sẽ là một điểm đến hoàn hảo cho các chị em phụ nữ có mong muốn khám phụ khoa định kỳ bởi vì:

Hệ thống y chuyên gia chuyên nghiệp

Phòng khám đa khoa Hưng Thịnh là địa chỉ hội tụ của hệ thống y bác sĩ chuyên khoa dày dặn kinh nghiệm, được tu dưỡng chuyên sâu trong suốt 7 năm, từng điều trị thành quả cho không ít bệnh nhân. Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ chuyên khoa tại phòng khám đa khoa không ngừng học hỏi cùng với cố gắng mang lại hiệu quả trị cho bệnh nhân.

Không chỉ có vậy, những nhân viên ở đây đều là một số cơ thể tận tâm với công vấn đề, tận tình chăm sóc người bị bệnh, thường xuyên khích lệ, động viên bệnh nhân nhằm đem đến quá trình thoải mái cho bệnh nhân lúc tới xét nghiệm.

Cơ sở vật chất tiên tiến

Để vấn đề kiểm tra cũng như trị bệnh phụ nữ được chính xác, hiệu quả, nh chóng, cơ sở vật chất kĩ thuật của phòng khám được trang mắc liên tiếp, nhập khẩu từ một số đất nước có nền y khoa tiên tiến trên thế giới

Khám bệnh phụ khoa định kỳ cho phụ nữ ở phòng khám được áp dụng với cả chị em chưa "lâm trận" cùng với từng giao hợp tình dục, giúp cho đảm bảo không gây rách màng trinh, không dẫn đến thương tổn vùng kín của những phái đẹp chưa giao hợp.

Thủ tục lao động mau chóng

Tránh tình trạng bệnh nhân phải đợi chờ lâu để được thăm khám như đa số các bệnh viện chuyên khoa khác biệt, trước khi đến với phòng khám đa khoa Hưng Thịnh người bị bệnh chỉ nên đăng nhập truy cập website của phòng khám cùng với click chat trực tiếp đối với bác sĩ để đặt lịch thăm khám. Khi đến lịch hẹn, người bị bệnh đến phòng khám chỉ cần phải cung cấp mã số khám thì sẽ được thăm khám ngay lập tức.

Bảo mật kiến thức

Vấn đề khám bệnh phụ khoa hoặc thăm khám tại các vị trí miễn cảm khác biệt khiến nhiều người bị bệnh hoang mang, mất tự tin do cái nhìn dị nghị của tất cả người lân cận. Tuy nhiên, phòng khám đa khoa Hưng Thịnh cam kết bảo mật hiểu biết đặc biệt để bệnh nhân có thể yên tâm chữa.

Giá thành khám trị công khai, minh bạch

Trước khi thực hiện thăm khám trị, người bệnh sẽ biết được các hạng mục mình sẽ làm xét nghiệm cùng với chi phí thăm khám phụ khoa cụ thể của đã từng hạng mục. Phí khám chữa được công khai, không nên tình trạng người bệnh cần phải trả các khoản phí dịch vụ không rõ căn nguyên.

Hi vọng sau một số trao đổi về câu hỏi thăm khám phụ khoa có biết còn trình hoặc không, đã từng mang đến các thông tin bổ ích cho chị em phụ nữ trong vấn đề phục vụ và bảo vệ sức khỏe sinh sản. Nếu mà còn bất kỳ câu hỏi nào, bạn có khả năng gọi điện qua đường dây nóng 0367402884 hay xét nghiệm thẳng ở phòng khám đa khoa Hưng Thịnh.